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รายงานการประชุมโรงพยาบาลสวา่งวรีะวงศ ์
คร้ังท่ี  4 / 2565 

วนัท่ี  3  กุมภาพนัธ์  2565 
         ณ  หอ้งประชุม ทองกวาว   โรงพยาบาลสวา่งวรีะวงศ ์

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.นายสยาม   ประสานพิมพ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ประธานกรรมการ 
2.นางกมลรัตน์  วงษา  เภสัชกรช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
3.จ.อ.กฤศ  กุลบุตรดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      “ 
4.นส.นาคน้อย  นนทวี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ      “ 
5.นส.กฤติยา  เมฆวิมล  ทันตแพทย์ช านาญการ       “ 
6.นางธัญวลัย   ชว่งชิง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอภิสิทธิ์  บุญส่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นส.ทัศนีย์  ศรีสุพรรณ  เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
 
เริ่มประชุมเวลา    13.00 น. 
     
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ท่านประธานแจ้ง  การส่งเบิกเบี้ยเสี่ยงภัยกรณีให้การรักษาและคัดกรองผู้ป่วยโควิท
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อเท็จจริงในการเบิกจ่าย
ด้วย 
 

o มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  2   ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565  
 
          มติที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี  3  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- ไม่มีเรื่องติดตาม 
o มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  4  เรื่องท่ีจะประชุม      
4.1 สถานการณ์  การเงินการคลัง (CFO) 

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นางธัญวลัย  ช่วงชิง  รายงานสถานการณ์การเงินการคลังคงเหลือ 
 

 ณ  31 มกราคม  2565 
เงินสดคงเหลือทั้งสิ้น     46,543,713.97  บาท 
งบลงทุน      4,638,929.94     บาท 
เงินรับฝาก-ลูกข่าย     1,913,683.30      บาท 
คงเหลือเงินสดใช้ได้     39,991,100.73  บาท  
 
เจ้าหนี้การค้าคงเหลือ 18,008,937.86  บาท 
 ณ ปัจจุบัน  สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล  มีสภาพคล่องทางการเงิน FAI  อยู่ในระดับ  0 
 นางธัญวลัย  ช่วงชิง รายงานผลการด าเนินงานรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ตามเอกสารประกอบ เพื่อให้
คณะกรรมการรับทราบผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล ณ วันที่ 31  มกราคม  2565 
 
รายงานค่าเสื่อม ปี 2565 
 
  70%  มี 7 รายการ รวมเป็นเงิน  960.725.17 บาท 
  20%  มี 2 รายการ   300,000.00      บาท 
 ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินจาก สปสช. 
    
งบลงทุน ปี 2565 

- โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ได้รับจัดสรร เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่อง
กระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 1 
เครื่อง มูลค่า 645,000  บาท (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ
จัดซื้อให้) 

 
งบลงทุน ปี 2566 (ขาขึ้น) 
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  หมวดสิ่งก่อสร้าง 

- อาคารพัสดุ 1 อาคาร  มูลค่าการก่อสร้าง   10,511,500 
 

                     หมวดครุภัณฑ์ 

- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2400 cc   มูลค่า   1,358,000 
 

o มติที่ประชุมรับทราบ  
 
 

 
 4.2  เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายเภสัชกรรม 

 รายงานคงคลัง 
- คุณกมลรัตน์ วงษา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  

     - รายงานการเบิกใช้วัสดุ/เบิกวัสดุโควิท (ตามเอกสารแนบ) 
     - รายงานผลงานการฉีดวัคซีน (ตามเอกสารแนบ) 
     - รายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศ (ตามเอสารแนบ) 
            

      มติท่ีประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายทันตกรรม 

- รายงานผู้มารับริการประจ าเดือน โดยแยกตามสิทธิการรักษา 
(ตามเอกสารแนบ) 
- แจ้งแนวทางการด าเนินการทันตกรรมสาธารณสุขปี 2565 
- แจ้งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทางงานทันตกรรมได้รับการ
ตรวจปรเมินผลงานทันตกรรมปลอดบุหรี่ อ าเภอสว่างวีระวงศ์ น า
โดยท่านรองนายแพทย์น้ าเพชร ตั้งยิ่งยง  ขอเชิญคณะกรรมการ
ทุกท่านร่วมต้อนรับท่านรองพร้อมกันเวลา  09.00 น.ค่ะ 

               
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 
 รายงานความเสี่ยง RM (จากตู้แสดงความคิดเห็น) 
 

 ไม่มีเรื่องจากตู้แสดงความคิดเห็น 
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 ซึ่งจากท่ีผ่านมาทางคณะกรรมการได้ประเมิน แล้วว่าผลการ
แสดงความคิดเห็นไม่มีการแสดงความคิดเห็นเลย จึงได้มีการ
ใช้วิธีเชิงรุก  โดยจะท าเป็นแบบสอบถาม/แบบประเมินและให้
กรรมการแจกและให้ส่งแบบสอบถาม/ประมินต่อกรรมการ
ทันทีเลย 

o มติที่ประชุมรับทราบ 
   
4.4 เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
     -  จ.อ.กฤศ  กุลบุตรดี หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิฯ แจ้งตารางการ
บ าบัดผู้ติดยาเสพติด  วันจันทร์บ าบัดกลุ่มผู้ใช้  วันพุทธบ าบัดกลุ่มผู้เสพ  วันศุกร์บ าบัดกลุ่มผู้ติดยา 
     - รายงานสรุปผลการประชุมจากเขต 10  ให้ทุกโรงพยาบาลจัดตั้ง
กลุ่มงานเพ่ิม คือกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ซึ่งโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ได้ส่งผลการประเมินความ
พร้อมไปแล้ว  ซึ่งกลุ่มงานใหม่นี้มีโครงสร้างคือ พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข/นักจิตวิทยา  
หากโรงพยาบาลได้อนุมัติให้จัดตั้ง  คงต้องขออัตราก าลังจากฝ่ายการพยาบาลมาช่วยในการดูแลผู้ป่วย
ด้วย 
     - อัตราการขอตรวจ ATK ในกลุ่มเสี่ยง มีจ านวนมากเกิน
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่  ดังนั้นทางกลุ่มงานปฐมภูมิจึงจะท าการสอนวิธีการตรวจให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.
เพ่ือจะได้น าความรู้นั้นไปตรวจในพื้นที่ได้ 
        
     - มติที่ประชุมรับทราบ 

 
4.5 เรื่องแจ้งจากฝ่ายยุทธศาสตร์และงานประกัน/IT. 

- สรุปผลรายได้จากการให้บริการหน่วย OPD สิทธิข้าราชการ,
ประกันสังคม,อปท.,สิทธิUC เฉพาะกายอุปกรณ์และส่งเคลม (ตาม
เอกสารแนบ) 

- รายงานสรุปผู้มารับบริการประจ าเดือนมีทั้งสิ้น 3,871/9,734 ราย/
ครั้ง 

 รายงาน sum adjRw 27.4286  รายงาน CMI. 0.43      
 Active Bad 55 % 

 มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.6เรื่องแจ้งจากฝ่ายการพยาบาล 
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     -  คุณนาคน้อย  นนทวี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล แจ้งสรุปผลรายงาน
การเยี่ยมส ารวจลดรูปแบบเพื่อการต่อายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ  

   -  สรุป Recommendation reac 
                                 -  รายงานผู้ป่วยโควิท Cohort ward และ Hi ในเขตอ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
                             -  สรุปผู้ป่วย ARI 
   -  แผนเตรียม RA  ปี 2565      

 
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 
 4.7 เรื่องอ่ืนๆ 

- คุณนาคน้อย  นนทวี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาบแจ้งสรุปการประชุม 
พชอ.  4  ประเด็น 

- คุณธัญวลัย  ช่วงชิง  หัวหนา้กลุ่มงานการจัดการ แจ้งเรื่องการใช้รถ
ราชการ  กรณีน ารถราชการไปใช้ในราชการ  หากมีการแวะข้างทางเพ่ือรับประทาน
อาหาร  ให้จอดรถในที่มิดชิด ไม่เป็นที่โจ่งแจ้งหรือรบกวนการสันจรของประชาชน   

 
  -     มติทีป่ระชุมรับทราบ 
 

 
 

ประธานแจ้งปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
     
                (นางธัญวลัย  ช่วงชิง) 
                เลขานุการและผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 (นายสยาม   ประสานพิมพ์) 
       ประธานกรรมการ 

 


